
Umsögn um breytingar á lögum um Lax og silungsveiði.
Í tilefni af fundi með atvinnuveganefnd Alþingis 12. Júní 2020.

Við undirritaðir viljum koma því á framfæri að við erum mjög áfram um það að minnihlutavernd 
verði komið á í veiðifélögum. Og að minnihluta verði tryggð aðkoma að ráðstöfun veiðiréttar og 
stjórnun veiðifélaga.
Geta bæði farið fram á auglýsingu veiðiréttar og útttekt á starfsemi félagsins af óháðum aðila. Þannig 
geti þeir farið fram á upplýsingar með það að marki að geta gert sér grein fyrir hvernig starfsemi 
veiðifélagsins og tengdra aðila, ráðstafi þeirri arðsemi sem veiðiréttur þeirra í viðkomandi veiðivatni 
stendur undir.
Þá viljum við ítreka að mikilvægt er að alþingi sýni að því sé alvara að vilja taka á þeim vanda sem 
söfnun atkvæðisréttar í veiðifélögum er. Skorum við því á þingmenn að veita málinu framgang.
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